

*Tuyên Quang, ngày 03 tháng 03 năm 2022*

Số: 26-KH/ĐU

**KẾ HOẠCH**

**thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị  
về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy  
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”**

Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/ĐUK ngày 23/11/2021 của Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (*sau đây viết tắt là Kết luận số 01-KL/TW*), Đảng uỷ Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện, như sau:

**I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1- Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong toàn Đảng bộ về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" (*sau đây viết tắt là Chuyên đề toàn khóa*).

2- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII và Quy định số 03-QĐ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “*về giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý*”; Kế hoạch số 31-KH/ĐUK ngày 24/9/2021 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; tạo chuyển biến từ học tập sang làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, trở thành việc làm thường xuyên, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

3- Các chi bộ, các tổ chức đoàn thể lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chuyên đề toàn khóa và hằng năm; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lối sống, nếp nghĩ, cách

làm của từng đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong toàn Đảng bộ, rèn luyện ý chí tự lực, tự cường, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

## **II- NỘI DUNG, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU**

**1- Nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên**

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; "Di chúc" của Bác, nội dung của Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa, hằng năm trong toàn Đảng bộ, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Đổi mới mạnh mẽ phương thức truyền đạt nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, nhất là thế hệ trẻ; tập trung tuyên truyền bằng nhiều phương thức phù hợp để đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong học tập và làm theo Bác.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội; sử dụng tối đa hoạt động Website Sở Tư pháp, tài liệu sinh hoạt chi bộ hằng tháng; thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả để tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ.

- Đa dạng các hình thức tuyên truyền về kết quả triển khai tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; "Di chúc" của Bác; bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt những năm tháng Bác Hồ sống và làm việc ở Tuyên Quang để lãnh đạo cách mạng Việt Nam; nội dung Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa.

- Đẩy mạnh tuyên truyền gương "người tốt, việc tốt", tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không

đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

- Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng về tư tưởng và đạo đức suốt nhiệm kỳ.

- Bổ sung và đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động toàn khóa và kế hoạch công tác hằng năm phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng chi và Đảng bộ. Xác định những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, tháo gỡ, củng cố niềm tin của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên. ***Hoàn thành trong tháng 3/2022.***

- Định kỳ hằng tháng, trong cuộc họp của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, chú trọng rà soát, đánh giá, kiểm điểm tự phê bình và phê bình việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (*theo nội dung cam kết hằng năm*) gắn với thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân.

- Hàng quý, trên cơ sở kế hoạch tổng thể, cấp ủy chi bộ chủ trì sinh hoạt chuyên đề đảm bảo thực chất, sát thực tế theo chủ đề học tập và làm theo Bác.

- Hằng năm các chi bộ bình chọn đề nghị biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân tiêu biểu; việc bình xét, biểu dương gương điển hình phải được thực hiện nghiêm túc; các gương điển hình được biểu dương, khen thưởng phải thật sự điển hình, có sức thuyết phục và tạo được sự lan tỏa.

## **2- Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng mô hình tiêu biểu và lựa chọn việc “làm theo”**

- Nâng cao việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, học tập gắn với làm theo và nêu gương của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tham mưu thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Kết quả thực hiện kế hoạch là một tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hằng năm.

- Đảng bộ Sở Tư pháp xác định nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 với chủ đề là: ***"Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng cơ quan vững mạnh, giữ vững đơn vị dẫn đầu về cải cách hành chính của tỉnh"***.

- Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền "*Học Bác mỗi ngày*", mỗi ngày làm một việc tốt, mỗi tuần, mỗi tháng có nhiều việc tốt, gắn với xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Hằng tháng, hằng quý, tổng hợp gương "*Người tốt, việc tốt*" đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, nhân rộng.

- Cấp ủy, chi bộ chủ động phê bình, uốn nắn các biểu hiện, nhận thức lệch lạc, làm việc thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phê phán các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Mỗi chi bộ trực thuộc lựa chọn xây dựng **mô hình tiêu biểu** hoặc đăng ký thực hiện **ít nhất 01 việc "làm theo"** (theo mẫu 3 gửi kèm) phù hợp với điều kiện thực tế của chi bộ, mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị (lựa chọn xây dựng mô hình tiêu biểu hoặc nội dung "làm theo" và giải pháp thực hiện phải được xác định cụ thể trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và hằng năm), **hoàn thành trước 20/3/2022**.

- Các chi bộ trực thuộc và mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, cụ thể hóa thành kế hoạch cho từng năm, cụ thể:

+ Mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa (theo mẫu 1 gửi kèm), **hoàn thành trước 20/3/2022**; xây dựng kế hoạch từng năm (theo mẫu 2 gửi kèm) **vào quý IV của năm trước (riêng năm 2022 hoàn thành trước 20/3/2022)**, báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.

+ Các Chi bộ xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, **hoàn thành trước 20/3/2022**; xây dựng kế hoạch từng năm vào quý IV của năm trước (**riêng năm 2022 hoàn thành trước 20/3/2022**), báo cáo kết quả thực hiện với Đảng ủy Sở Tư pháp.

**3- Xây dựng, bổ sung, ban hành và triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức, văn hóa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

- Đảng ủy, Lãnh đạo Sở rà soát, bổ sung, ban hành và triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức, văn hóa theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

cô đọng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra để đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên tự soi, tự sửa, tự làm theo. Thực hiện treo ảnh Bác nơi làm việc và Hội trường.

- Hằng năm, căn cứ hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Sở Tư pháp, các chi bộ triển khai học tập, quán triệt và đăng ký nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, học tập, làm theo về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

#### **4- Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và từng cấp ủy viên**

- Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, trước hết là Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cấp ủy viên phải gương mẫu thực hiện việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “*Trên trước, dưới sau*”, “*Trong trước, ngoài sau*”, “*Đảng viên đi trước, làng nước theo sau*”. Tiếp tục thực hiện tốt các Quy định nêu gương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của tỉnh. Triển khai thực hiện tốt quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu, nghiêm túc trong tác phong làm việc, đạo đức, lối sống, gương mẫu học tập nâng cao trình độ, thái độ ứng xử văn hoá... để làm gương cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động noi theo.

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý nêu cao vai trò gương mẫu, tiên phong trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu,... làm gương cho công chức, viên chức, người lao động noi theo.

- Đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị khi cam kết nêu gương cần chú trọng nội dung nêu gương gắn với những tiêu chí trong từng nội dung cụ thể để đảng viên, quần chúng giám sát.

#### **5- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; tổ chức sơ kết, tổng kết theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên**

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Đảng và của tỉnh về trách nhiệm nêu gương nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong thực

hiện quy định nêu gương; xử lý và đề nghị xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vi phạm.

- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các chi bộ đưa nội dung thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm. **Hoàn thành trước ngày 20/3/2022.**

- Tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, điển hình tiêu biểu.

### **III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy rà soát, bổ sung nội dung thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các tổ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

2- Các chi bộ trực thuộc căn cứ Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch thực hiện; đăng ký mô hình tiêu biểu hoặc việc “làm theo”; xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và hằng năm; hướng dẫn đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy Sở Tư pháp trước ngày 25/3/2022.

3- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ là Lãnh đạo Sở lãnh đạo việc thực hiện tại chi bộ được phân công phụ trách.

4- Giao Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tham mưu kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, hằng năm hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo Đảng ủy theo quy định./.

#### **Nơi nhận:**

- ĐUK các CQ và DN tỉnh (B/cáo);
- Các đồng chí ĐUV;
- UBKT Đảng ủy;
- Các Chi bộ trực thuộc;
- Các tổ chức đoàn thể;
- Toàn thể ĐV, CC, CV, NLD;
- Trang TTĐT STP;
- Lưu Đảng ủy.



**Nguyễn Thị Thuộc**







.....ngày tháng năm 202....

**ĐĂNG KÝ MÔ HÌNH TIÊU BIỂU (HOẶC VIỆC "LÀM THEO")**

STT	Tên mô hình (hoặc việc "làm theo")	Tập thể/cá nhân	Dự kiến kết quả, hiệu quả chính đạt được của mô hình hoặc việc "làm theo"
1			
2			
...			

Nơi nhận:

T/M ĐẢNG BỘ (HOẶC CHI BỘ/CƠ QUAN)

- .....

- Lưu.

**\* Gợi ý lựa chọn mô hình tiêu biểu (hoặc việc "làm theo")**

1. Mô hình tiêu biểu là những tập thể, cá nhân, hộ gia đình... có thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; có nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, được tập thể suy tôn; có tác dụng cổ vũ, lôi cuốn, nêu gương, nhân rộng.

2. Việc "làm theo" của tập thể, cá nhân là những việc cụ thể, thiết thực, sát với chức năng, nhiệm vụ, vị trí công tác, môi trường học tập, lao động sản xuất,...; mang lại hiệu quả thiết thực, lợi ích cho Nhân dân, cho tập thể, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với khắc phục tồn tại hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm hằng năm, cụ thể như:

(1). *Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp*: Tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị theo ngành lĩnh vực; cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị động lực, hạ tầng giao thông, du lịch, phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, dạy tốt, học tốt; chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân...

(2). *Đối với doanh nghiệp nhà nước, ngoài nhà nước và doanh nghiệp tư nhân*: Về thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, thi đua có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, cải thiện đời sống người lao động....

